

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP, LẬP NGHIỆP”

SOLUTIONS FOR THE YOUTH START-UP PROGRAM

Nguyễn Kim Cường

Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; kimcuongvp@gmail.com

Tóm tắt

Vấn đề khởi nghiệp, trong đó có thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đang là câu chuyện thời sự - kinh tế của đất nước. Các địa phương, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có nhiều chương trình, chính sách cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên; đồng thời tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng hiện nay các hoạt động trong chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” còn mang nặng hình thức, hô khẩu hiệu và chưa đi vào thực tế nhu cầu của thanh niên. Do đó, chúng tôi tập trung phân tích vai trò và đề xuất những giải pháp thực hiện Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” hiện nay.

Từ khóa: Khởi nghiệp.

Abstract

Among start-up issues, Youth startup is one of the country's economic newsstory. Localities, Communist Youth Union and Vietnam Youth Federation have had many programs and policies to encourage and build up the spirit of start-up for the youth; As well as, creating an advantaged environment to enhance, support the youth during the startup and innovation process. However, we find that activities in “The companionship of Youth “start-up” program are only the form and the slogan; it doesn't come into directly the need of the youth. That is the reason why we focus on analyzing the roles as well as putting forward the solutions to carry out “The companionship of Youth start-up” program in nowadays.

Keywords: Start-up.

1. Hiện trạng của chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Thời gian gần đây, “Start up” (“Khởi nghiệp”) là một trong những chủ đề được quan tâm đặc biệt trong giới trẻ bởi rất nhiều thanh niên, sinh viên có nhu cầu, nguyện vọng làm kinh tế và khởi sự doanh nghiệp. Chương trình Khởi nghiệp tạo cơ hội cho thanh niên, sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo và ý chí tự lập, áp dụng những kiến thức đã lĩnh hội để lập ra những dự án khởi

ngành có tính khả thi trong đời sống kinh doanh. Tuy nhiên, việc thực hiện và tổ chức các chương trình, hoạt động này đều chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của nó đối với thanh niên hiện nay, do các yếu tố:

- Công tác định hướng và tư vấn nghề nghiệp, xác định hướng đi trên con đường khởi nghiệp, lập nghiệp còn hạn chế. Do đó, các chương trình hoạt động được tổ chức thường không mang lại hiệu quả như mong muốn.

- Công tác liên kết, tìm và tiếp cận các nguồn vốn của các nhà đầu tư còn hạn chế: dẫn đến các ý tưởng mặc dù tốt, có khả năng triển khai tuy nhiên không có vốn phải dừng lại hoặc bỏ ngang.

- Công tác tuyên truyền của chương trình mang tính hô hào, khẩu hiệu và hời hợt chưa đi sâu vào thanh niên, chưa thúc đẩy được thanh niên đam mê và khơi nguồn sáng tạo. Thiếu các tổ chức, các câu lạc bộ khởi nghiệp, các trung tâm và cá nhân tổ chức để chia sẻ trao đổi về “Khởi nghiệp, lập nghiệp”...

2. Tính cấp thiết và vai trò của chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những nhân tố quyết định sự thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đảng, Nhà nước ta luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người, coi việc chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. *(Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày 14/10/2016) [1].*

Với sức nóng của chương trình “Start up”, “Khởi nghiệp” như hiện nay và cách triển khai trong thời gian vừa qua ít nhiều đã tạo chiều hướng tích cực trong nhận thức của thanh niên trong vấn đề lựa chọn ngành nghề và xu hướng khởi nghiệp. Khởi nghiệp, lập nghiệp đòi hỏi thiết thực từ cuộc sống, là cơ hội để thanh niên thể hiện trí tuệ sáng tạo, khát vọng đổi mới.

Khởi nghiệp là một quá trình nhiều rủi ro, khó khăn, nhất là đối với những người trẻ vừa thiếu kinh nghiệm, kỹ năng và cả nguồn vốn. Tuy nhiên, chương trình “Start up” (“Khởi nghiệp”) đã tác động tích cực đối với thanh niên hiện nay cụ thể:

Chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tạo cơ hội cho thanh niên, sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo và ý chí tự lập, áp dụng những kiến thức khoa học kỹ thuật công nghệ đã lĩnh hội để lập ra những dự án khởi nghiệp có tính khả thi trong đời sống;

Chương trình đồng hành với thanh niên Khởi nghiệp, lập nghiệp tạo điều kiện cho đội ngũ thanh niên thi đua lập nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.[3], [4], [5].

Bên cạnh đó theo chúng tôi, Chương trình đồng hành với thanh niên Khởi nghiệp – lập nghiệp còn là “làn gió mới” góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho thanh niên hiện nay trong quá trình hội nhập quốc tế và tạo nên sự cạnh tranh lớn về việc làm, thu nhập ngay tại Việt Nam.

3. Giải pháp thực hiện chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Để có môi trường Khởi nghiệp, lập nghiệp lành mạnh, phát triển và trở thành vườn ươm hoài bão, ước mơ của thanh niên hiện nay, chúng tôi xin phép đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt chương trình khởi nghiệp, lập nghiệp cụ thể như:

Một là: Cần đẩy mạnh Công tác định hướng và tư vấn nghề nghiệp; Đào tạo hướng dẫn quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp cụ thể: Tổ chức cung cấp thông tin về cơ hội nghề nghiệp, việc làm. Phát huy các trung tâm giới thiệu việc làm của nhà trường, Đoàn, Hội, tăng cường hợp tác giữa Đoàn trường với các trung tâm giới thiệu việc làm, các nhà tuyển dụng, các sàn giao dịch việc làm để tìm kiếm, giới thiệu việc làm cho thanh niên, sinh viên. Tổ chức các cuộc giao lưu giữa thanh niên, sinh viên với các doanh nhân thành đạt, các sinh viên đã đoạt giải cao trong các cuộc thi trước thông qua đó khơi nguồn sáng tạo và định hướng việc làm. Tổ chức các hoạt động đào tạo cung cấp kiến thức, kỹ năng; thủ tục về khởi nghiệp.

Hai là: Công tác liên kết, tìm và tiếp cận các nguồn vốn của các nhà đầu tư, cụ thể: Hỗ trợ tư vấn liên kết giữa thanh niên có ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp với các nhà đầu tư, doanh nghiệp để phát triển ý tưởng vào thực tiễn, bảo vệ quyền lợi của tác giả ý tưởng. Hỗ trợ các điều kiện ban đầu cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp về nguồn vốn, về cơ chế chính sách, về kinh nghiệm khắc phục rủi ro trong khởi nghiệp.

Ba là: Đẩy mạnh Công tác tuyên truyền của chương trình đồng hành với thanh niên Khởi nghiệp, lập nghiệp, cụ thể: Phát hành các tài liệu hỗ trợ khởi nghiệp dưới nhiều hình thức; tài liệu trên mạng, Facebook; tài liệu giấy, in đĩa (sách, tập tài liệu, tờ rơi, đĩa DVD,...); Tuyên truyền trên báo, đài truyền hình, đài phát thanh về chương trình khởi nghiệp, lập nghiệp. Cần tuyên dương nhân rộng các cá nhân, tập thể gương điển hình khởi nghiệp, lập nghiệp thành công.

Bốn là: Hình thành các trung tâm khởi nghiệp, lập nghiệp; Các Câu lạc bộ khởi nghiệp, lập nghiệp để qua đó thanh niên, tác giả ý tưởng có nhu cầu trao đổi, chia sẻ lẫn nhau trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp.[6]

Chúng tôi có thể đưa ra ví dụ cụ thể để có môi trường “Khởi nghiệp, lập nghiệp” thành công điển hình như: “Dự án khởi nghiệp của sinh viên Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn và Công ty Finger”. Dự án với nhiều lĩnh vực liên quan đến các ứng dụng CNTT chạy trên hệ điều hành Android và IOS dựa trên các đề xuất đặt hàng từ chuyên gia của công ty Finger và sinh viên Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn thực hiện. Dự án khởi nghiệp được chia thành ba nhóm, mỗi nhóm sinh viên sẽ phụ trách xây dựng một ứng dụng: Kinh doanh qua mạng, quản lý công việc và ứng dụng trên mạng xã hội. Trong quá trình thực hiện dự án, công ty Finger sẽ triển khai đào tạo kỹ năng tiếng Hàn cho sinh viên, giúp sinh viên có thể giao tiếp và đọc được các tài liệu chuyên môn trực tiếp bằng tiếng Hàn. Ngoài ra, công ty còn dự kiến thực hiện đào tạo thêm về mảng lập trình trên nền tảng IOS. Bên cạnh việc đào tạo kỹ thuật, công nghệ, ngôn ngữ, kỹ năng mềm thì việc quan tâm xây dựng văn hóa làm việc trong môi trường hiện đại cũng được công ty rất quan tâm trong nội dung đào tạo, giúp sinh viên nhanh chóng thích nghi và có thái độ, tinh thần kỷ

luật làm việc trong một môi trường công nghiệp. Ngoài ra, công ty Finger có kế hoạch cử các chuyên gia của công ty tham gia giảng dạy, chuyên giao kỹ thuật và kỹ năng làm việc trong suốt thời gian thực hiện dự án [7]. Một dự án “Khởi nghiệp” có thể nói đáp ứng đủ bốn giải pháp nêu trên.

4. Kết luận

“Mỗi thanh niên phải có sẵn trong mình hoài bão, ước mơ khát vọng khởi nghiệp. Khởi nghiệp ở người trẻ quan trọng nhất phải có niềm tin, đam mê, có ý chí vượt mọi khó khăn thử thách để theo đuổi ước mơ của riêng mình”. (Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc gặp gỡ, đối thoại với thanh niên, sinh viên tại lễ phát động chương trình Thanh niên khởi nghiệp, do Trung ương Đoàn tổ chức ngày 16/10/2016, tại Hà Nội) [2].

Chương trình Khởi nghiệp, lập nghiệp tạo cơ hội cho thanh niên, sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo và ý chí tự lập, áp dụng những kiến thức khoa học kỹ thuật công nghệ đã lĩnh hội để lập ra những dự án khởi nghiệp có tính khả thi trong đời sống kinh tế và xã hội.

“Khởi nghiệp, lập nghiệp” đây thực sự là cơ hội để các bạn trẻ biến ước mơ, hoài bão của mình thành hiện thực. Có thể nói “Chương trình đồng hành với thanh niên Khởi nghiệp, lập nghiệp” thực sự là “làn gió mới” góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho thanh niên hiện nay trong quá trình hội nhập toàn cầu và tạo nên sự cạnh tranh lớn về việc làm, thu nhập ngay tại Việt Nam. Đồng thời khẳng định tài năng, vị thế của tuổi trẻ Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Chủ tịch nước Trần Đại Quang, *Phát biểu tại lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam*, ngày 14/10/2016.
- [2] Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, *Trong cuộc gặp gỡ, đối thoại với thanh niên, sinh viên tại lễ phát động chương trình Thanh niên khởi nghiệp, do Trung ương Đoàn tổ chức*, ngày 16/10/2016, tại Hà Nội.
- [3] Báo diễn đàn Doanh nghiệp, “*Chương trình tổng thể hỗ trợ khởi nghiệp năm 2016*”.
- [4] Đoàn khối các Cơ quan Trung ương, *Chương trình Công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học, các năm học 2015-2016; 2016-2017 và 2017 – 2018*.
- [5] Đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông, *Chương trình Công tác đoàn và phong trào thanh niên, các năm 2015; 2016 và 2017*.
- [6] Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn, *Báo cáo Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn*, ngày 21/01/2014,
- [7] <http://viethanit.edu.vn/index.php/hp-tac-nghien-cu/hp-tac-que-t/1718-d-an-khi-nghiep-sinh-vien.html>.